

ซีเอ เทคโนโลยีซื้อกิจการบริษัท Xceedium ผัน โซลูชันรักษาความปลอดภัยไอทีแอดมินระบบไอที

ซีเอ เทคโนโลยีซื้อกิจการบริษัท Xceedium ผันโซลูชันรักษาความปลอดภัยไอทีแอดมินระบบไอที

เสริมทัพด้วยโซลูชันบริหารจัดการไอทีแอดมินระบบ รับมือการเจาะและโจมตีระบบในทุกสภาพแวดล้อมการใช้งาน ไอทีระดับเอนเทอร์ไพรซ์

ซีเอ เทคโนโลยีประกาศบรรลุข้อตกลงเข้าซื้อกิจการบริษัท Xceedium, Inc. ซึ่งเป็นธุรกิจเอกชนผู้ให้บริการโซลูชันบริหารจัดการระบบไอที ที่นำเสนอโซลูชันในรูปแบบการใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโดยตรง ผ่านระบบคลาวด์ หรือการใช้งานแบบลูกผสม ขณะนี้ยังไม่มีเปิดเผยเงื่อนไขข้อตกลงในรายละเอียดและคาดว่าจะการทำธุรกรรมนี้จะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสนี้

จากสถานการณ์ข่าวคราวการเจาะระบบครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้ และเงื่อนไขการปฏิบัติตามการตรวจสอบระบบภาครัฐต่างๆ ทำให้มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นในการควบคุมและจัดการสิทธิในการใช้ และกิจกรรมต่างๆ ของยูสเซอร์ผู้ได้รับสิทธิพิเศษและอิสระในการเข้าใช้ข้ามระบบสำคัญต่างๆ ที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่มีความสำคัญและละเอียดอ่อน ซึ่งการเข้าซื้อกิจการ Xceedium ในครั้งนี้จะช่วยเสริมชุดโซลูชันงานรักษาความปลอดภัยระบบของซีเอ เทคโนโลยีให้กว้างขวางครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ช่วยควบคุมและปกป้องแอดเคาน์ท์ของแอดมินและผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ จากการโจมตีจากภายนอก หรือเหตุความผิดพลาดจากภายใน และการใช้งานผิดพลาดประสงค์ที่มีเจตนาร้ายต่างๆ ต่อตัวระบบ

“โลกดิจิทัลเปิดโอกาสมากมายให้บริษัทต่างๆ แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภาครัฐต่างๆ มากมายตามติดมาด้วย รวมทั้งปัญหาความเสี่ยงจากผู้ไม่ประสงค์ดีเจาะระบบโดยการใช้สิทธิพิเศษที่ขโมยมา ที่จะเปิดกุญแจสู่ระบบไอทีทั้งหมดได้เช่นกัน” สตีฟ ไฟร์สโตน รองประธานบริหารอาวุโส และผู้จัดการทั่วไปด้านงานรักษาความปลอดภัยระบบ บริษัทซีเอ เทคโนโลยีกล่าว “การรวมกันของบริษัทซีเอ เทคโนโลยี และ Xceedium ในครั้งนี้จะช่วยเสริมฐานความเป็นผู้นำของเราในด้านงานบริหารไอทีของยูสเซอร์ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการใช้งาน และช่วยให้ลูกค้าของเรามีแนวทางการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ในการบริหารจัดการการปฏิบัติตามและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น”

โซลูชัน Xsuite® คือระบบซอฟต์แวร์งานบริหารไอทีของยูสเซอร์ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการใช้งาน ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่นำเสนอโดยบริษัท Xceedium สำหรับการใช้งานในแบบลูกผสมข้ามระบบ บริหารดูแลไอทีได้อย่างรวมศูนย์ รองรับพร้อมๆ นอกจากนี้ยังเป็นจุดรวมขอการตรวจสอบเข้าใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแล จัดการสิทธิในการเข้าใช้

ในแอคเคานท์แอดมินร่วมโดยไม่เปิดช่องให้มีความเสี่ยงจากการขโมย เจาะระบบ หรือการใช้งานในทางที่ผิด ระบบนี้สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งในรูปแบบการติดตั้งโดยตรงในระบบ หรือการใช้งานแบบเวอร์ช่วล รวมทั้งการใช้งานแบบแมชชีนอิมเมจของ Amazon โดยโซลูชัน Xsuite จะติดตั้งใช้งานได้สะดวก ปรับขยายระบบได้ง่าย รับมือกับปัญหาการรักษาความปลอดภัยและงานปฏิบัติตามกฎระเบียบภาครัฐ บริหารจัดการแอคเคานท์ที่แชร์ร่วมกันเพื่อระบบความรับผิดชอบในการใช้งานได้มากขึ้น บันทึกการใช้งานเซสชันต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและสืบสวนสาเหตุที่มาและต้นตอในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบ และมีตัวกรองการใช้งานเพื่อจำกัดขอบเขตของกิจกรรมของแอดมินและการเข้าใช้ระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ระบบดังกล่าวจะช่วยเสริมทัพให้กับโซลูชัน CA Privileged Identity Manager ของบริษัทซีเอ เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมในการ ควบคุมการเข้าใช้งานทรัพยากรระบบและโฮสต์ ที่เน้นโฟกัสที่การควบคุมการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ และจำกัดขอบเขตของงานแอดมินระบบ โดยเฉพาะซูเปอร์ยูสเซอร์ในการเข้าแก้ไขกระบวนการ แก้การตั้งค่าระบบไฟล์และริจิสทรีของระบบ โดยโซลูชันจากซีเอ เทคโนโลยีจะช่วยหนุนเสริม การควบคุมการเข้าใช้งานแอดมินจากส่วนกลางด้วยการควบคุมและลดความเสี่ยงจากการที่ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิพิเศษปล่อยมัลแวร์เข้าแพร่ระบาดในระบบ ซึ่งเป็นวิธีการโจมตีที่ทำการเข้าจากระบบเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบซ้ำ

ทั้งสองโซลูชันนี้เมื่อทำงานร่วมกันจะช่วยให้ ปกป้องแอคเคานท์ที่มีสิทธิใช้งานพิเศษไม่ให้ถูกละเมิด ควบคุมการเข้าใช้งานระบบอย่างรัดกุม และช่วยเฝ้าติดตามการใช้งานข้ามระบบทั้งในแบบลูกผสมหรือเวอร์ช่วลเพื่อลดความเสี่ยงจากการจากระบบให้ลดน้อยลงที่สุดในที่สุด

“การปกป้องไอดีทีที่ได้รับสิทธิพิเศษในระบบจากการโจมตี คือเครื่องชี้เป็นชี้ตายว่าธุรกิจจะอยู่รอดหรือไป รวมทั้งยังเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในด้านการรักษาความปลอดภัยระดับชาติอีกด้วย จากผลของการโจมตีจากระบบโดยอาชญากรอินเทอร์เน็ต และการจารกรรมข้อมูลข้ามชาติที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น” เกล็น ฮาซาร์ด CEO. บริษัท Xceedium เผย และเสริมว่า “การขโมยสิทธิและใช้ประโยชน์จากไอดีทีใช้งานที่ได้รับสิทธิพิเศษคือภัยคุกคามสำคัญในการปิดตายการโจมตีจากไซเบอร์ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าผู้จากระบบจะมาจากไหน อย่างไรก็ตาม เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานในอนาคตกับบริษัทซีเอ เทคโนโลยี ที่จะนำเสนอชุดโซลูชันไอทีที่จะช่วยลดความเสี่ยงและรับมือกับปัญหาการจากระบบและการโจมตีเหล่านี้ทั้งหมด”

บริษัท Xceedium ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง เฮิร์นดอน รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งในปี 2000 และมีสำนักงานสาขาในเจอร์ซี ซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซี และเมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา บริษัทถือครองสิทธิบัตรสำคัญ 4 รายการในด้านการบริหารจัดการไอดีทีของไอดีทีที่ได้รับสิทธิพิเศษในระบบและมีลูกค้าผู้ใช้งานในหลายธุรกิจ อาทิเช่น ภาคการเงิน ธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิต และตลอดจน หน่วยงานภาครัฐต่างๆ

ข้อมูลสรุปบริษัทXceedium

บริษัท Xceedium คือบริษัทผู้นำในด้านโซลูชันบริหารจัดการไอทีที่ได้รับสิทธิพิเศษในระบบไอที สำหรับการใช้งานระดับเอนเทอร์ไพรซ์ในแบบลูกผสม ปัจจุบันมีธุรกิจขนาดใหญ่และหน่วยงานภาครัฐมากมายใช้งานระบบของ Xceedium เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ใช้งานไอทีที่ได้รับสิทธิพิเศษในระบบ และปกป้องสิทธิในการใช้งานจากการเจาะระบบและข้อมูล แพลตฟอร์ม Xsuite จะช่วยให้ลูกค้า สามารถติดตั้งใช้งานโมเดลงานรักษาความปลอดภัยระบบไอทีในแบบ zero trust ได้ โดยระบบจะปกป้องสิทธิของแอดแอดมินที่พิเศษ ใช้งานระบบคุมการเข้าถึงข้อมูลโดยแยกแยะตามโวลที่กำหนดของผู้ใช้งาน ติดตามและบันทึกเซสชันการเข้าใช้งานของแอดแอดมินที่ได้รับสิทธิพิเศษ นอกจากนี้ Xsuite จะช่วยให้มีการกำหนดโพลีซีที่เป็นหนึ่งเดียวช่วยให้ผู้ดูแลด้านงานรักษาความปลอดภัยสามารถควบคุมสั่งการข้ามระบบได้อย่างสะดวกลงตัว ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของระบบ เช่น ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบคลาวด์แบบไพรเวท หรือคลาวด์สาธารณะ หรือระบบใช้งานแบบผสม

โซลูชันต่างๆ จาก Xceedium จะช่วยให้บริษัทธุรกิจสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบมาตรฐานงานรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนบุคคลต่างๆ อาทิเช่น PCI DSS, FISMA, HIPAA, และ NERC CIP เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทยังนำเสนอมาตรฐานความเป็นผู้นำในด้านความไว้วางใจในการใช้งาน ความพร้อมใช้งานเสมอ และขีดความสามารถในการปรับขยายระบบได้อย่างยืดหยุ่น โดยได้ผ่านมาตรฐานการรับรองสำคัญต่างๆ มากมาย อาทิเช่น FIPS 140-2 , Common Criteria EAL4+ และยังได้รับการบรรจุรวมไว้ในรายการผลิตภัณฑ์ที่กองบัญชาการร่วมเหล่าทัพในสังกัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ให้การรับรอง(U.S. DOD Unified Command Approved Products List-UC/APL)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่เว็บไซต์ www.xceedium.com